

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)



นายวราวุธ พันธบุญมี เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๐ ปัจจุบัน อายุ ๔๐ ปี สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๔ และ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามลำดับ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเค เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด KW ลิสซิ่ง และกรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด บายพาสเครื่องจักรกล

นายวราวุธ พันธบุญมี เป็นผู้บริหารที่มีผลงานและประสบความสำเร็จในวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล จากการเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักพัฒนาตนเองจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. จนประสบความสำเร็จในวิชาชีพ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาทางด้านช่างของมหาวิทยาลัย โดยทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเค เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมออกแบบ การขึ้นรูปโลหะ และการผลิตชิ้นส่วน เป็นผู้ออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มชิ้นส่วนรถยนต์และแม่พิมพ์ปั๊มชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับบริษัทชั้นนำหลายแห่ง อันแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการพัฒนางานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา โดยได้บริจาคครุภัณฑ์เครื่องทดสอบความแข็งวัสดุระบบดิจิตอล (Hardness Brinell 3000 kg.) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อให้ศึกษาด้านช่างได้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ การทดสอบวัสดุ ตลอดจนการวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งนับได้ว่า เป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เกิดประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

นายวราวุธ พันธบุญมี เป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสและให้การสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา จัดโครงการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ณ บริษัท ยูเค เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ให้แก่นักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา ระหว่าง บริษัท ยูเค เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อิงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษา และบุคลากรของทั้งสองฝ่าย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และวิทยาการซึ่งกันและกันตามความเหมาะสมด้วย

จากผลงานและความสำเร็จในวิชาชีพ รวมทั้งการให้ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ จนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป